

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รายนามผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ แก้วสว่าง	ประธานสภา อบต.	สุพจน์ แก้วสว่าง	
๒	นายมาลัย เทียนสุวรรณ	รองประธานสภา อบต.	มาลัย เทียนสุวรรณ	
๓	นายสำออง สีนวล	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	สำออง สีนวล	
๔	นางสุชาดา ขวัญเย็น	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	สุชาดา ขวัญเย็น	
๕	นายสมมิตร มั่งสมบัติ	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	สมมิตร มั่งสมบัติ	
๖	นางสาวประไพ ผลประโยชน์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	ประไพ ผลประโยชน์	
๗	นายสนั่น เผ่าวิจารณ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สนั่น เผ่าวิจารณ์	
๘	นางสาวสมบัติ ภัคดีโสภณ	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สมบัติ ภัคดีโสภณ	
๙	นายสุพจน์ ทองม่วง	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	-	ลาป่วย
๑๐	นายผวน นิตปราณี	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	ผวน นิตปราณี	
๑๑	นายอนุภาพ ก่อแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	อนุภาพ ก่อแก้ว	
๑๒	นายณรงค์ศักดิ์ เทียมทอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	-	
๑๓	นายสมพร พราหมบุญยอด	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	-	ลาป่วย
๑๔	นายนาฏ วงศ์ทองดี	เลขานุการสภา อบต.	นาฏ วงศ์ทองดี	



เวลา ๑๐.๐๖ น. - ที่ประชุมพร้อมหน้าพร้อมตา สมาชิกฯ เกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าเราพร้อมประชุมกันแล้ว ขณะนี้  
 เวลา ๑๐.๐๖ น. กระทบขอเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
 วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  
 กระทบนายสุพจน์ แก้วสว่าง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ ท่านปลัดนาฏ วงศ์ทองดี  
 เป็นเลขานุการประธานสภาฯ กราบสวัสดิ์คณบดีของคณบดีประชุม ซึ่งมีสมาชิกฯ มาเกินกึ่งหนึ่ง  
 ของทั้ง ๗ หมู่ครับ สวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีท่านนายกวินัย พุ่มพวง นายก อบต.  
 หนองโสน, ท่านรองสมาน เกิดสา และท่านรองจิตติ เมืองสมบัติ รองนายกฯ สำหรับ  
 หน่วยงานราชการ ได้แก่ คุณหมอใจแก้ว ศิลปสร ผอ.รพ.สต.หนองโสน, ท่านสายพิรุณ  
 อัฐนาถ ผอ.ร.ร.วัดสิงห์, ท่านสุนิสา ใจปราสัย หัวหน้าสำนักปลัด, ท่านอุไร ดวงเดือน  
 ผอ.กองช่าง, ท่านสกุณต์พงษ์ ศรีวรรณ ผอ.กองการศึกษาฯ, ท่านวารุณี  
 ขำสวัสดิ์ ผอ.กองคลัง, ท่านอัจฉราพร รักดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ และท่านสาธิต บัวมณี  
 กำนัน ต.หนองโสน สวัสดิ์ทุกท่านครับ  
 - การประชุมวันนี้ มีเรื่องที่จะประชุมทั้งหมด ๔ วาระ ครับ

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เรื่องแรก เนื่องจากมีข้าราชการมาบรรจุใหม่ ณ ที่ทำการ อบต.หนองโสนของเรา ใน  
 ตำแหน่ง

ประธานสภาฯ เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด ชื่อนายกุลโรจน์ บุญสะอาด เชิญท่านแนะนำ ตัวให้  
 สมาชิกสภาฯ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เชิญครับ

นายกุลโรจน์ บุญสะอาด - กราบสวัสดิ์คณบดีผู้บริหาร อบต.หนองโสน, ท่านประธานสภาฯ, เลขานุการ และ  
 เจ้าพนักงานธุรการ สมาชิกสภาฯ อบต.หนองโสน ทุกท่านครับ กระทบนายกุลโรจน์ บุญสะอาด ชื่อเล่น กุล  
 มาบรรจุข้าราชการที่นี่เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.สมุทรสงครามครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - สมาชิกรับทราบนะครับ เข้ามาทำงานตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ครับ

ประธานสภาฯ - สวัสดิ์ท่านที่ใหม่ ท่านอดีตกำนันศักดิ์ศรี ลากประสิทธิ์ และท่านวาสนา รัฐธรรม  
 (นักพัฒนาชุมชน) ด้วยครับ

- เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป คือ เรื่องกระจกโค้งบริเวณซอยลือเกวียน หมู่ที่ ๑ ซึ่งผม  
 ได้แจ้งรองฯสมานไปแล้วว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เอาเข้าข้อบัญญัติปี ๒๕๖๑ ต่อมาในปี  
 ๒๕๖๒ ก็ล้มอีก พอปลายปี ๒๕๖๒ ผมจึงสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ได้ความ  
 ว่า จะได้ก่อนปีใหม่ ๒๕๖๓ จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ผมหมดคำที่จะพูดแล้วครับ  
 ชาวบ้านบริเวณนั้นเขาอยากจะทำของตัวเอง แต่ผมห้ามเอาไว้ เพราะมันเป็นหน้าที่ของ  
 ท้องถิ่นโดยตรง

- เรื่องกรวยที่วางบนถนนหน้าป้อมฯ วัดสิงห์ มีผู้สัญจรบางท่านเขาบอกว่าสึกกรวยมัน  
 งามมากแล้ว เวลากลางคืนเขามองไม่เห็น กลัวจะเกิดอุบัติเหตุ ฝากบอกหน่วยงานที่  
 เกี่ยวข้องด้วยครับ จะแก้ไขด้วยการทาสีใหม่ หรือซื้อใหม่ก็ได้ครับ อันนี้เขาฝากมาครับ

- เรื่อง เชื้อนป้องกันตลิ่ง ได้ข่าวว่าจะทำประตูเปิด - ปิด ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งมันมีจุดที่  
 แอ่น/ชำรุดอยู่ ถ้าการก่อสร้างมันรื้อมาถึงตรงนั้นด้วย จะได้ไม่ต้องซ่อมจุดนั้น และ  
 ระหว่างที่รื้อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาซ่อมนั้น ถ้าเกิดมันพังลงไปก่อน แล้วน้ำมา ก็  
 อาจทำให้น้ำไหลไม่สะดวก นำเป็นห่วงอยู่ครับ

- อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องประชาสัมพันธ์ต้องบอกกล่าว คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑

ภาคใต้ ประจำ จ.เพชรบุรี ได้ทำการขยายเขตไฟฟ้าเป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งครั้งแรกขยายเสาไฟฟ้าไป ๑๒ ต้น ทาง อบต.หนองโสนก็ได้ไปติดไฟทางส่องสว่างให้เรียบร้อยแล้ว ปลายปีที่ผ่านมาได้มีการขยายอีกครั้ง แต่ก็ไม่มาก บริเวณริมคลองแม่น้ำท่าแร่ เนื่องจากชาวบ้านร้องขอมานานแล้วว่าบ้านเขายังไม่ได้รับการช่วยเหลือ สายไฟฟ้าเดินข้ามหลังคาบ้านอยู่ หม้อมิเตอร์ก็อยู่ต่างที่ต่างทาง ไม่เรียบร้อย อยากจะให้ขยายเขตเพิ่มอีก ตัวผมไม่ได้ประกาศว่าผมเป็นคนเอาการขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาทำนะครับ แต่ผมเป็นคนโทรไปแจ้งเขา ภายในเดือนครึ่ง ทางการไฟฟ้าเขาก็มาติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อย ใช้งานได้ เพราะมันเป็นงบฯ ของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง แค่แจ้งเข้าไปเขาก็ดำเนินการให้เลย การขยายเขตในช่วงแรกนั้นใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน พอครั้งที่ ๒ ใช้เวลาแค่เดือนกว่าๆ ก็เสร็จครับ ที่นี้มันมีบุคคลบางคนเอาไปประกาศบอกว่า ที่การไฟฟ้าเขาดำเนินการให้ เป็นเพราะท้องถิ่นหรือผู้นำท่านใดเอาเข้ามา ผมไม่สนับสนุนและ ไม่เห็นด้วยเลย ไม่ต้องพูดดีกว่าครับ ถ้าการไฟฟ้าเขาได้ยื่นเข้า มันไม่เหมาะสมครับ แล้วชาวบ้านที่เขาได้ยื่น บางคนเขาไม่รู้เรื่องรู้ราว เขาก็จำผิดๆ ญกๆ เอาไปพูดต่อผิดๆ ผมขอแจ้งในที่นี้เลยนะครับ ไม่ว่าจะผู้นำชุมชนท่านใด หรือใครก็แล้วแต่ ขอให้ท่านเลิกความคิดพวกนี้ได้เลย ถือโอกาสขอบคุณผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ ภาคใต้ประจำจังหวัดเพชรบุรี มาะนะที่นี้ด้วยครับที่มอบสิ่งดีๆ มาให้

- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็มีเท่านี้ครับ ต่อไปเป็นวาระที่ ๒ ครับ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ๒.๑ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ประธานสภา อบต. เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขอให้ท่านตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขหรือไม่ เชิญท่านตรวจสอบครับ

- ท่านนายกครับ เรื่องไฟ ผมฝากไปบอกช่างไฟที่ไปติดไฟในช่วงแรก เขาบอกกันว่ามันอยู่ระดับสูงเกินไป ทำให้ภาพมันไม่ชัดเจน มันเลื่อนราง อยากให้ติดต่ำลงมาอีกสัก ๑ เมตรครับ

- การพิจารณารับรองรายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ขอให้ท่านยกมือครับ

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ เสียง

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

นายสุพจน์ แก้วสว่าง ๓.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภา อบต. - ด้วยระเบียบการประชุมสภาฯ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้ดูระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ผม คือประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ (ระเบียบกระทรวงฯ) มาบังคับใช้โดยอนุโลม

- วรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
- และวรคสาม ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้
- เป็นอันสรุปว่า วันนี้เรามาประชุมกัน เราก็กำหนดสมัยประชุมกันเลย ต้องมีทั้งหมด ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย ถ้ากำหนด ๒ สมัย ต้องเป็นเดือนกุมภาพันธ์ กับเดือนสิงหาคม แต่ถ้ากำหนด ๔ สมัย ก็แล้วแต่ท่านจะกำหนด โอกาสนี้ เรียงเชิญท่านปรึกษากัน/ เสนอครับ
- เชิญท่านสุชาติา ขวัญยืน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ครับ

นางสุชาติา ขวัญยืน - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันสุชาติา ขวัญยืน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ค่ะ ขอ  
 ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เสนอให้มีการประชุมทั้งหมด ๔ สมัยค่ะ  
 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๓  
 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  
 ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - สมาชิกฯ ท่านอื่นมีเสนอหรือไม่ครับ  
 ประธานสภา อบต. - ท่านสุชาติาเสนอมา ๔ สมัย ในการจัดทำข้อบัญญัติ /ทำแผน ระยะเวลาที่กำหนดมาใช้ได้หรือไม่ครับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เชิญชี้แจงครับ

น.ส.อัจฉราพร รักดี - เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ อบต.หนองโสนทุกท่าน ในส่วนของนักวิเคราะห์ฯ งานแผนฯ ตอนนี้ยังไม่มีกรจัดทำแผนฯ ค่ะ จึงไม่ได้ระบุไว้ในปฏิทินของงานแผนฯ ซึ่งถ้ามีการจัดทำก็จะกำหนดช่วงเวลาไว้เป็นช่วงเดือนมิถุนายนค่ะ ดังนั้นตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในช่วงของการจัดทำแผน การกำหนดสมัยประชุมก็ต้องแล้วแต่มติในที่ประชุมฯ เลยค่ะ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - สรุปแล้ว กำหนดสมัยประชุม ๔ ครั้งนะครับ ผมจะทวนให้อีกที  
 ประธานสภา อบต. ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เดิมเป็นเดือนมิถุนายน  
 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เหมือนเดิม  
 ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเดิมเป็นเดือนพฤศจิกายน เป็นรอบที่  
 ท่านนายกฯ ต้องแถลงนโยบายต่อสภาฯ  
 - กำหนดช่วงเวลาตามนี้นะครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ

- ผู้รับรอง - นางสาวประไพ ผลประโยชน์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔
- นางสาวสมบัติ ภักดีโสภณ ส.อบต.หมู่ที่ ๕

มติที่ประชุม - มติที่ประชุม กำหนดสมัยประชุม ๔ ครั้ง

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  
ประธานสภา อบต.

**๓.๒ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓** โครงการ คสล.หมู่ที่ ๕ ซอยพิบูลย์สมบัติอุทิศ เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ

น.ส.อัจฉราพร รักดี  
นักวิเคราะห์

- เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกฯ อบต.หนองโสนทุกท่าน ในส่วนของ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของ อบต.  
หนองโสน ขอให้ทุกท่านเปิดไปที่ร่างแผนฯ หน้าที่ ๙ ซึ่งเป็นการสรุปการจัดแผนฯ ครั้งนี้  
ค่ะ มีรายละเอียดรายการที่ลงไว้ใน แผนฯ เดิม และรายละเอียดการ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  
๑/๒๕๖๓ ค่ะ (ตามเอกสารแนบ)

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  
ประธานสภา อบต.

- โครงการของหมู่ที่ ๕ มีสมาชิก หมู่ที่ ๕ หรือสมาชิก ท่านอื่นๆ มีคำถามหรือไม่  
ครับ เช่น การปรับแผน การแก้ไขแผน ฯลฯ เพราะเราจะต้องขอมติจากพวกท่านนะ  
ครับ

น.ส.สมบัติ ภัคดิโสภณ  
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

- ไม่สงสัยค่ะ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  
ประธานสภา อบต.

- ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย ขอมติจากท่านครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ เชิญยกมือครับ

**มติที่ประชุม**

- มติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑  
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ จำนวน ๙ เสียง

- ๒๕๖๔)

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  
ประธานสภา อบต.

- เชิญท่านสนั่น เผ่าวิจารณ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ครับ

นายสนั่น เผ่าวิจารณ์  
ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายสนั่น เผ่าวิจารณ์ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ครับ  
อยากจะทราบว่าโครงการในขบจ่ายขาดเงินสะสม และโครงการตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒  
ของแต่ละหมู่บ้านได้ดำเนินไปถึงไหนแล้วครับ ครบทุกหมู่บ้านหรือยังครับ ในส่วนของ  
หมู่ที่ ๔ มีชาวบ้านร้องเรียนกันเข้ามา เรื่องถนนลาดยางที่ชำรุด มีอยู่ ๒ จุดครับ คือ  
บริเวณก่อนทางเข้าสะพาน หมู่ที่ ๔ และ ตรงโค้ง หมู่ที่ ๓ ครับ แต่ของหมู่ที่ ๔ รถจะขี่  
ลำบาก และอันตราย เพราะมันเป็นหลุมเป็นบ่อลึก ผมได้รับปากชาวบ้านไว้ว่าจะ  
ดำเนินการแก้ไขให้ อยากให้ช่างหรือผู้บริหารเข้าไปดูได้ หลุมมันลึกครับ อันตรายด้วย  
กลางคืนมีรถสัญจรไปมา อาจเกิดอุบัติเหตุรถล้ม หรือรถตกหลุมได้ เพราะมองไม่เห็น  
ขอฝากไว้ด้วยครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง  
ประธานสภา อบต.

- ท่านกำนันสาธิต บัวมณี กำนัน ต.หนองโสน เชิญครับ แล้วต่อด้วยท่าน ผอ.รร.วัดสิงห์  
เลยครับ

นายสาธิต บัวมณี - กราบสวัสดิ์พี่น้องประชาชนชาว ต.หนองโสน, ท่านประธานสภาฯ, คณะผู้บริหาร, กำนัน ต.หนองโสน สมาชิกฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมนายสาธิต บัวมณี กำนัน ต.หนองโสน

วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางสภาฯ อันทรงเกียรติที่ได้เชิญผม ในนามของฝ่ายปกครอง ต.หนองโสน มาเข้าร่วมประชุมด้วย ผมมีอยู่ ๒-๓ เรื่องที่สงสัยและอยากซักถามครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่เคยถามมาแล้วทั้งนั้น วันนี้ขอถามท่านประธานสภาฯ ครับว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เราได้พูดคุยถึงเรื่องโครงการต่างๆ ที่ยื่นขอจ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินจำนวนหนึ่งเพื่อจัดงบประมาณให้แก่ละหุ่มบ้านเท่าๆกัน ขณะนี้ผ่านมาเกือบปีแล้ว บางโครงการได้ดำเนินการแล้ว แต่มีบางโครงการก็ยังไม่ขยับ ผมขอถามท่านประธานสภาฯ ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกฯ เป็นประธานสภาฯ และเป็นโครงการในหมู่บ้านของท่านด้วย คือ โครงการประตูละบายน้ำบ้านลุงสง เช่นเคยครับ ชาวบ้านฝากถาม เนื่องจากงบประมาณได้ถูกอนุมัติไปตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ นี้ก็ กุมภาพันธ์แล้ว อีก ๒ เดือนจะครบปีพอดี ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆ เมื่อไรจะเริ่มครับ หรือที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด ชาวบ้านเขาบอกว่า ถ้าหากทำเป็นหูช้างขนาดใหญ่ไม่ได้ หรือหาผู้รับจ้างมาทำไม่ได้ ให้ทำเป็นประตูเปิด - ปิดธรรมดา เล็กๆ เหมือนเดิมก็ได้ ให้มันอุ่นใจ ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ขอฝากท่านประธานสภาฯ ด้วยครับ

- เรื่องที่สอง ถนนในหมู่บ้านรัฐเพชร ซอย ๑ ของงบประมาณไปตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ยังไม่ได้นิยามเช่นกัน สอบถามไปเมื่อตอนประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้คำตอบว่า หาผู้รับจ้างมาทำไม่ได้ เพราะถนนมันระยะสั้น ผมไม่เข้าใจครับ เข้าใจผู้รับจ้างมีตั้งมากมาย ใครๆ ก็อยากจะมีงานทำ แต่ทำไมถึงหาผู้รับจ้างไม่ได้ งบก็อนุมัติจากสภาฯ ไปเป็นปีแล้ว ฝากท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๒ ช่วยกระตุ้นด้วยครับว่าทำไมถึงไม่ทำสักที ชาวบ้านเขาร้องขอมา

- ส่วนของหมู่ที่ ๓ เรื่องถนนบริเวณทางเข้าบ้านหัวข่อย ตั้งแต่แยกถนนใหญ่ฝั่งฟาร์ม หมู่ ไปจนถึงสุดเขตตำบลหนองโสน ขณะนี้ขารุดพอสมควร อยากให้ช่วยแก้ไขในเบื้องต้นก่อน ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ และสมาชิกฯ ของหมู่ที่ ๔ ทั้ง ๒ ท่าน คือ ท่านสนั่น เผ่าวิจารณ์ และท่านประไพ ผลประโยชน์ ซึ่งทั้งสองหมู่บ้านก็ใช้นถนนเส้นนี้ในการสัญจรอยู่เช่นกัน ขณะนี้หมู่ที่ ๔ กำลังช่วยหางบประมาณส่วนตัวมาแก้ไขไปก่อน เพราะถนนช่วงสะพานที่เลี้ยวเข้าบ้านหัวข่อยมันเสียหายมาก ขับรถผ่านตอนมีดีน้ำมันอันตรายครับ

- ต่อไปเรื่องงานประจำปีวัดชมพูพูนที่ผ่านมา ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโสน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งร่วมพิธีเปิด และช่วยดูแลขายดอกไม้-ธูปเทียน ซึ่งเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ก็จะมีการประจำปีของวัดสิงห์อีก เช่นเคย ทางคณะกรรมการวัดได้ประชุมกันไปเรียบร้อยแล้ว ผมอยากจะฝากทุกท่าน ไม่ว่าจะสมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ก็ดี ขอให้ร่วมกันทำกิจกรรมของวัดในพื้นที่ของเราครับ

- ส่วนเรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดเพชรบุรียื่นเอาเรื่องฝุ่น pm ๒.๕ ซึ่งผมได้ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประกาศอยู่เป็นประจำ และได้ยื่น อบต.หนองโสนประกาศอยู่เช่นกัน เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ท่านกอบชัย บุญอรณะ ท่านได้ประกาศเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการว่า หากพบเห็นผู้ใดจุดเผาขยะ หรือสิ่งของต่างๆ ที่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เป็นการเพิ่มค่า pm ๒.๕ รวมทั้งการจุดเผาฟางข้าว หรือเศษกิ่งไม้ ต้นไม้ สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ฝ่ายปกครอง และหากมีการตักเตือนแล้วยังนิ่งเฉย จะมีการดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าว

- วันนี้ก็มีแค่นี้ครับ ผากท่านประธาน ๒ เรื่องนะครับ คือโครงการที่ขอจ่ายขาดเงิน  
สะสมไปแล้ว ทำไมถึงยังไม่ดำเนินการสักที อยากให้ช่วยเร่งให้ด้วย ขอขอบคุณครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เชิญท่านสุชาติา ขวัญยืน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ครับ  
ประธานสภา อบต.

นางสุชาติา ขวัญยืน  
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันสุชาติา ขวัญยืน ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ค่ะ ดิฉันต้อง  
ขอขอบคุณท่านกำนันสาธิต บัวมณีที่คอยดูแลตำบลหนองโสน เรื่องงานโครงการของหมู่  
ที่ ๒ ดิฉันเองก็มีได้นิ่งนอนใจค่ะ คอยดูแลตลอด ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว ๒ โครงการ  
คือ ช่างบ้านอดีตกำนันศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ และถนนบ้านนายเทียน บัวมณี เมื่อเช้านี้  
ดิฉันก็ได้ปรึกษากับท่านประธานสภาฯ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถนนปูแอสฟัลส์  
ติกที่รัฐเพชรซอย ๑ แล้วก็เข้าไปหาช่างหญิง ใน อบต เพื่อสอบถามความคืบหน้าของ  
โครงการฯ ทราบว่าผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ดิฉันติดตามตลอด ไม่ได้นิ่ง  
นอนใจค่ะ ถึงจะเป็นสมาชิกฯ ได้ ขอขอบคุณค่ะ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เชิญท่านนายกตอบคำถามครับ  
ประธานสภา อบต.

นายวินัย พุ่มพวง - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายวินัย พุ่มพวง นายก อบต.หนองโสน  
นายก อบต. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเกือบทั้งหมดในตำบลนี้ครับ จากวาระที่ ๑ จะสังเกตได้ว่าท่าน  
ประธานจะมีข้อเสนอ/ ข้อทักท้วงตั้งแต่วาระที่ ๑ พอมาถึงวาระอื่นๆ ก็เป็นเรื่องซ้ำๆ กัน  
ผมก็จะขอตอบคำถามในทุกประเด็นนะครับ

- เรื่องกระจกโค้ง ซอยล่อเกวียน หมู่ที่ ๑ วันนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นคน  
ตอบคำถามนะครับ จะเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง, เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือท่านปลัด ใครจะ  
ตอบครับก็ได้ครับ เพราะเรื่องนี้ผมได้สั่งการไปแล้ว ไม่ได้นิ่งนอนใจ  
- เรื่องกรวยบนถนนหน้าป้อมวัดสิงห์ กรวยชุดใหม่ๆ ที่ใช้อยู่ นั้น ผมกับลูกชายเป็นคน  
สนับสนุนโดยใช้เงินส่วนตัวซื้อ แต่ก็มีที่เก่าๆ อยู่ไม่กี่อัน เดี่ยวผมจะใช้เงินส่วนตัว โดยไม่  
ใช้เงินงบประมาณของ อบต.ซื้อไปให้ใช้ เพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณสุขครับ
- เรื่องประตูเปิด - ปิดน้ำบ้านลุงสงฆ์พุตกักท้วงกันเป็นประจำทุกครั้งที่ประชุม ผมก็  
ยินดีครับที่ท่านเป็นห่วงเป็นใยกัน ล่าสุดผู้รับจ้างรายนี้ถูกปรับมาแล้ว ๓ เดือนครับ แต่  
ด้วยความรับผิดชอบของเขา เขาก็ยืนยันว่าจะมาดำเนินการให้ เพราะเขาบอกว่าตอนนี้  
น้ำในแม่น้ำยังมีมากอยู่ มันเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ต่อให้ถูกค่าปรับเขาก็ยินดี และ  
จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด ผมก็สอบถามเขาอยู่ตลอดครับ
- เรื่องถนนของหมู่ที่ ๓, ๔ ที่พุตกักอยู่ตลอด เราก็คือเดือนร้อนกันทุกคน ประมาณ ๒  
สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ติดต่อไปที่ อบจ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำถนนเส้นนี้ไว้  
อบจ.ให้คำตอบว่าจะมาดำเนินการให้ โดยใช้รถบดอัด แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นมา  
แต่ย้ำว่า ทาง อบต.ได้ติดต่อไปแล้ว วันนี้หลังจากเลิกประชุมฯ ผมก็จะนำข้อเสนอแนะนี้  
ไปสอบถามทาง อบจ.อีกครั้งหนึ่ง ใครจะไปกับผมด้วยก็ได้ครับ ซึ่งจริงๆ ผมก็สอบถาม  
อยู่ตลอด มีคนใน อบจ.เขาบอกมาว่า รถของ อบจ.มันเสียอยู่ จึงทำให้ล่าช้าครับ

- เรื่องปุ๋ยแอสฟัลต์ติก ถนนรัฐเพชร ซอย ๑ ที่ ส.อบต.สุซาดา ขวัญยืน ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อสักครู่ ซึ่งวันนี้ผมได้ให้เจ้าหน้าที่เตรียมชี้แจงด้วย คือ ขณะนี้ทำสัญญาไปเรียบร้อยแล้ว รอผู้รับจ้างแจ้งเข้ามาทำงานต่อไปครับ

- มันเรื่องเดิมๆ นะครับ ขออนุญาตตอบทีเดียวเลย ท่านอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างครับ ผมบอกได้เลยว่า ไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวคนที่ตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน แต่พวกเราทุกคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ ไม่เว้นว่าฝ่ายไหน ล้วนมองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ จึงพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แต่กระบวนการทำงานอาจมีติดขัดบ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น เพราะขณะนี้ ปัญหาเรื่องระเบียบของทางราชการมันมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น บางโครงการจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบๆ ทั้งๆ ที่สภาฯ ได้อนุมัติไปแล้ว แต่ยังคงมีการแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ถนนซอยพิบูลย์สมบัติ หมู่ที่ ๕ ตอนนั้นที่สภาฯ อนุมัติงบประมาณให้ ระยะทางจะยาวไปถึงคลองชลประทาน แต่บังเอิญว่าเราได้งบประมาณจากจังหวัดมาก่อสร้างถนนคันคลองเสียก่อน จากเดิมที่วัดไว้ความยาวหนึ่ง จึงต้องตัดสั้นลงเพราะทับซ้อนกับถนนคันคลองที่ทำไปแล้ว ๕- ๖ เมตร จึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบๆ และต้องนำเข้าสภาฯ ให้สภาฯ เป็นผู้เห็นชอบอีกครั้งตามกำหนดระยะเวลาประชุม ซึ่งก็คือวันนี้ นี่คือขั้นตอนของระเบียบราชการ ไม่ใช่ว่าง่ายๆ ใครคิดอะไร จะทำอะไรก็ได้ มีบางคนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่เสียหายว่า อบต. ตั้งงบประมาณไว้น้อยบ้าง มากบ้าง เพื่อจะกินค่าเปอร์เซ็นต์จากผู้รับจ้าง อันนี้ผมได้ยินมาเพราะชาวบ้านเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ แล้วมีคนเอาเล่าให้ผมฟัง แต่จริงๆ การจะไปขอผู้รับจ้างมันทำไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ การก่อสร้างถนนทุกเส้นต้องขอขอบคุณที่ช่วยดู/ ช่วยกันตรวจสอบ เพราะถ้าเขาไม่ได้ทำตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างก็ต้องรับผิดชอบไป ถ้าโครงการต่างๆ มันผ่านพ้นไปโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบ หรือตรวจสอบไม่ถูกต้อง ก็ต้องมีปัญหาทั้งระบบครับ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่นั่งกันทั้งหมดนี้ไปจนถึงผู้บริหาร และขอบคุณคณะกรรมการตรวจรับฯ ด้วยที่ไม่ตรวจงานแบบผ่านๆ นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น และเป็นคำตอบของคำถามที่ท่านถามกันเข้ามา

- ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง ขณะนี้ทั้งประเทศจะมีปัญหาเรื่องภัยแล้ง รัฐบาลได้สั่งการให้ท้องถิ่นสืบหาพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง แล้วจัดทำโครงการเพื่อไปขอรับงบประมาณจากทางราชการ จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง หรือ ส.อบต. ช่วยตรวจสอบพื้นที่ของท่านอย่างเร่งด่วน ว่าเห็นสมควรขุดลอกบ่อ หลุม หรือคลองเส้นไหนที่คิดว่าสามารถกักเก็บน้ำได้เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ให้รีบลงสำรวจและส่งโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณ ในส่วนนี้ ทางสำนักงานป้องกันฯ เขาถามว่า ต.หนองโสนของเรา เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ ผมตอบไปว่า ตำบลของเรานั้นน่าจะก้ำกึ่ง เพราะทุกหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้ แต่ปัญหาอื่นๆ คือ เกษตรกรไม่มีน้ำใช้ ประมาณวันที่ ๑๕ ที่จะถึงนี้ ทางชลประทานก็จะปิดน้ำเป็นเวลา ๒ เดือน ปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นนี้ พวกเราต้องช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ไขอย่างไร กรณีที่จะไปขุดห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งแค่ ๒-๓ เดือนครับ พอถึงฤดูฝนฝนตก ชลประทานก็ปล่อยน้ำมาเหมือนเดิม อันนี้ขอความคิดเห็น อยากให้ช่วยกันเสนอแนะ ว่าแต่ละหมู่บ้านเห็นสมควรจะขุดลอกที่ไหน อย่างไร ทาง อบต.หนองโสนจะจัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - คลัง, ช่าง และพัสดุ ท่านลองคุยกัน และกำหนดให้ผมได้หรือไม่ครับ ว่ากระจกโค้งจะ  
ประธานสภา อบต. ได้เมื่อไร เพราะก่อนปีใหม่ครั้งที่แล้ว ท่านก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะได้ ผมเองก็  
เบื่อครับ เบื่อมาก พุดซ้ำๆ ท่านตอบเลยครับ

นายพฤษภา จันทโรชิตี - ต้องขอชี้แจงอย่างนี้ครับ ตอนแรกที่คุยกัน คือ ของหมู่ที่ ๑ ขอบมา ๑ อัน ทางบริษัทที่  
เจ้าพนักงานพัสดุ - ตั้งอยู่ที่ กทม.เพราะในเพชรบูรณ์ไม่มี เขาบอกว่าต้องรอคิว ทีนี้ทางเราจึงสั่ง  
เพิ่ม โดยช่างได้กำหนดเพิ่มเป็นทั้งหมด ๖ อัน ขณะนี้ติดต่อบริษัทไปแล้ว และจะเข้ามา  
ดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ ยืนยันครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ยืนยันนะครับ ผมเป็นคนไม่พุดมาก ส่วนไหนที่มันเป็นประโยชน์ต้องขอขอบคุณ จะให้  
ประธานสภา อบต. พุดมากเรื่องเดิมๆ ผมก็เบื่อครับ และจะได้ไม่ต้องมาทวงถามกันในที่ประชุมอีกนะครับ

- เรื่องประตูน้ำบ้านบังลูน ท่านนายกได้เรียนไปแล้วว่าขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังโดนปรับอยู่

แล้วเขาจะรีบเข้ามาดำเนินการให้ ทางชลประทานเขาบอกว่า ถ้าทำง่าย ๆ ก็ใส่บานประตู  
เหมือนเดิม เพราะมีพวงมาลัยปิด - เปิดอยู่แล้ว พอสอบถามไปทางช่าง ช่างก็บอกว่าถ้า  
จะทำก็ทำให้ดีไปเลย ผมก็เข้าใจช่าง แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าดินบริเวณนั้นถ้าน้ำมาจะเป็น  
อย่างไร ผมก็เป็นห่วง แต่ก็พุดอะไรมาไม่ได้ท่านก็รู้ดี เพราะเรื่องระเบียบของทาง  
ราชการมันมีข้อบังคับอยู่ แต่ที่พุดทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านทั้งสิ้นครับ  
ตัวผมเองไม่ปรารถนาที่จะไปพุดอะไรมาหรือครับ เชิญท่านสมบัติครับ

น.ส.สมบัติ ภักดีโสภณ - กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน น.ส.สมบัติ ภักดีโสภณ จะขอทูลเกล้า  
ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ถนนบ้านนายสุวิชัย วรวิสัย สัก ๔ คันรถคะ เพราะถนนเส้นนั้นถ้าฝนตก น้ำเข้านา  
แล้วน้ำมันท่วม ทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ รถวิ่งลำบากคะ ดิฉันซึ่งรถเข้าไปทางนั้นแทบขี่  
ไม่ได้ ซึ่งถนนเส้นนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้แค่บ้านนั้นบ้านเดียวคะ ยังมีคนทำนาขี่เข้าไปเกี่ยว  
หญ้า/ ทำนาด้วยอีกหลายบ้านคะ ดังนั้นดิฉันขอทูลเกล้า ๔ คันรถไปกลบหลุมบ่อด้วยคะ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เชิญท่าน ผอ.ร.ร.วัดสิงห์ ครับ  
ประธานสภา อบต.

นางสายพิรุณ อัฐนาค - กราบสวัสดิ์ท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉัน นางสาวพิรุณ  
ผอ.ร.ร.วัดสิงห์ อัฐนาค ผอ.ร.ร.วัดสิงห์ วันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์จาก

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ของ รร.วัดสิงห์ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำแผ่นพับมาแจกทุกท่าน ก่อนหน้านี้ ได้แจกให้  
นักเรียนไปแล้วส่วนหนึ่ง และมอบหมายให้พนักงานฯ ไปติดประกาศตามศาลาหมู่บ้าน  
และตั้งใจไว้ว่า ในช่วงปลายเดือนมีนาคมจะเข้าไปสำรวจในพื้นที่เลยคะ สำหรับเด็กที่  
อายุถึงเกณฑ์ อยากจะรบกวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านช่วยเชิญชวนให้มาสมัครคะ ทั้งนี้  
ทั้งนี้ ตำบลหนองโสนของเราที่มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่แค่โรงเรียนเดียว คือ  
รร.วัดสิงห์ ทางเราอยากเพิ่มยอดจำนวนนักเรียน ซึ่งขณะนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มี  
นักเรียนอยู่ทั้งหมด ๖๔ คน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะมี  
จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในวันนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
ท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านของท่านด้วยคะ ขอขอบคุณคะ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - คุณหมอใจแก้ว เชิญครับ  
ประธานสภา อบต.

นางใจแก้ว ศิลปสร - เรียนท่านประธานสภาฯ, สมาชิกฯ และผู้บริหารทุกท่านคะ ในส่วนของ รพ.สต. ผอ.รพ.สต.หนองโสน ขอฝากเรื่องที่กำลังเป็นกระแสในเรื่องของสุขภาพอยู่ในขณะนี้คะ คือ เรื่อง ไวรัสโคโรนา ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะ สำหรับการสังเกตเบื้องต้น คือ ถ้าบุคคลใดมีอาการไข้สูง ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หรือมีอาการหายใจหอบ หายใจลำบาก ควรพบแพทย์ ต้องพยายามแยกให้ออกจากอาการไข้หวัดต่างๆ ไป อาจมีอาการเพิ่มเติม คือ เหนื่อย หายใจลำบาก ซึ่งเป็นสิ่งผิดปกติเพิ่มเติมที่ควรพบแพทย์คะ ฉะนั้น การดูแลสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญที่สุดยังเน้นเหมือนเดิมคะ คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด หรือมีผู้คนหนาแน่น และพยายามไม่ใช้มือสัมผัส จมูก ตา ปาก โดยไม่จำเป็น ย้ำนะคะ ดูแลสุขภาพพื้นฐานให้ดีที่สุด คือการดื่มน้ำเยอะๆ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จะทำให้ภูมิคุ้มกันต้านทาน และไม่เจ็บป่วยได้ง่ายคะ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - ท่านอดีตกำนันศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ เชิญครับ  
ประธานสภา อบต.

นายศักดิ์ศรี ลาภประสิทธิ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ, ท่านผู้บริหาร, สมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ อดีตกำนันฯ เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้จะเป็นการติดตามผลเรื่องเดิมๆ นะครับ

- เรื่องแรก ฝาทะแกรงบริเวณปากซอยนามอญอุทิศ ซอย ๑ ซึ่งฝาทะแกรงนี้มันแอ่นมา

นานแล้วเป็นปี มีการพูดคุยกันว่าจะมีการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนให้ในช่วงที่มีการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซึ่งขณะนี้รางระบายน้ำทำเสร็จมาแล้ว ๒-๓ เดือน แต่ฝาทะแกรงก็ยังอยู่เหมือนเดิม การประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วก็มีการพูดถึง แต่ก็ยังไม่ได้ทำ ทะแกรงเหล็กอันนี้เดิมทำไว้โดยใช้เหล็กบางมาก ไม่สามารถรับน้ำหนักรถใหญ่ได้เลย รถใหญ่ที่วางก็ไม่ใช้รถที่ไหน คือรถขยะของเราเอง ตอนนั้นมันแอ่นลงไปมาก ผมกลัวว่ารถที่วิ่งผ่านไป - มา จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ขอรบกวนช่วยเปลี่ยนให้ทีครับ และขอแนะนำว่าการเปลี่ยนตรงนี้ไม่ควรใช้เหล็กขนาดเท่าเดิม เพราะเหล็กขนาดเดิมนั้นเอาไว้ให้รถเครื่องผ่านได้ ผมเองไม่ได้มีหลักวิชาช่าง เพราะผมไม่ได้เป็นช่าง แต่ผมบอกแล้วว่ามันควรจะใช้เหล็กที่หนากว่านั้น เพราะฝาทะแกรงนี้ขนาดมันไม่เล็ก มันใหญ่มาก ต้องใช้เหล็กที่หนากว่านี้ครับ ขอฝากในส่วนนี้ครับ

- เรื่องที่สอง ช่วงนี้ใกล้ถึงหน้าแล้ง แต่เราต้องมองไปข้างหน้าว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า

หน้าฝนอีก ช่วงนี้แล้ง น้ำน้อย ก็อยากฝากทาง อบต.ให้ช่วยขุดลอกรางระบายน้ำ ต่อเชื่อมจากเดิม คือ จากเดิมที่ขุดลอกบริเวณหมู่ที่ ๗ ขุดลอกตลอดสายมาหยุดที่บริเวณปากบ่อ แต่จากปากบ่อมาถึงโรงน้ำแข็งภาคใต้ ยังไม่เคยขุดลอกเลยตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต้นมา บางจุดฝาทะแกรงน้ำแตกหักเสียหาย อยากฝากว่าให้ช่วยขุดลอกเพื่อเป็นการแบ่งเบา น้ำจากจุดต่างๆ จากเดิมที่ระบายได้แค่จุดเดียวให้สามารถระบายได้หลายจุด เป็นการระบายได้มากขึ้น ขอฝากด้วยครับ

- ส่วนอีกเรื่อง เมื่อสักครู๋ ทางท่านนายกฯ ได้พูดถึงเรื่องภัยแล้ง ถามว่าทางตำบลเราถือ  
ว่าประสบภัยแล้งหรือไม่ สำหรับเกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา ประสบแน่ครับ แต่  
ถ้าเราจะขุดลอก ผมเห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว เหมือน คู คลองต่างๆ ในตำบล จะเป็นของ  
ชลประทานถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ อยากจะเสนอว่า ถ้าเราจะสามารถปรับเปลี่ยน  
งบประมาณจากโครงการขุดลอกเป็นขอเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งหรือไม่ครับ เช่น ติดตั้ง  
เครื่องสูบน้ำบริเวณเหมืองตาหล่อ สูบน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีเข้าเหมืองตาหล่อ ให้ไหล  
ออกเหมืองตาหล่อ-หลุมหัว-เหมืองด้วน-หลุมยิ้ม และคลองชลประทาน ซึ่งจะสามารถ  
ช่วยเหลือเกษตรกรได้เกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าติดตั้งได้ ๒ ตัว คือจากแม่น้ำเพชรบุรี  
ลงเหมืองตาหล่อ น้ำก็จะไหลจากเหมืองตาหล่อลงหลุมยิ้ม แล้วใช้เครื่องสูบน้ำอีกตัวหนึ่ง  
สูบน้ำจากหลุมยิ้มฝั่งตะวันตกของถนนเพชรบุรี-บ้านแหลม สูบเข้าไปหมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๔  
อันนี้อยากจะแนะนำครับ ให้ลองคุยดูว่าสามารถทำได้หรือไม่ ถ้าได้ ผมคิดว่าเกษตรกร  
ชาวตำบลหนองโสนจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง เพราะตำบลของเราโชคดีตรงที่  
พื้นที่ด้านหนึ่งติดแม่น้ำเพชรบุรี อีกด้านหนึ่งมีคลองชลประทานไหลผ่ากลาง แต่ในส่วน  
ของคลองชลประทานก็มีช่วงเปิด-ปิดน้ำ เราก็ต้องใช้วิธีนี้ช่วยครับ
- ส่วนเรื่องสุดท้าย อยากจะร้องขอเรื่องไฟทางในเขตหมู่บ้านนามอญนิมิต กับหมู่บ้าน  
กรัฐเพชร ซึ่งคัทเอาท์ตัวนี้ควบคุมไฟมากมาย จนกระทั่งขณะนี้คัทเอาท์เริ่มไหม้แล้วครับ  
ถ้าผมไม่ไปปิด - เปิดเอง ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าทำครับ เพราะสับคัทเอาท์แล้วจะมีไฟ  
แลบออกมาตลอด อยากใช้ช่วยเปลี่ยนคัทเอาท์อีกตัวหนึ่ง พร้อมตัดแต่งช่วง บริเวณชอย  
นามอญนิมิตกับข้างวัดชมพูนตัวหนึ่ง และบริเวณหมู่บ้านกรัฐเพชรกับปากทางออก  
บ้านหมวดรตันอีกตัวหนึ่ง อยากฝากเท่านี้ ขอบขอบคุณครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - เชิญท่านนายกครับ  
ประธานสภา อบต.

นายวินัย พุ่มพวง - ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายวินัย พุ่มพวง นายก  
นายก อบต. หนองโสน เป็นเรื่องที่ตืนะครับที่มีการนำเสนอเข้ามา ตั้งแต่เรื่องหินคลุกหมู่ที่ ๕  
ตรงข้ามบ้านป่าเอียด ซึ่งสภาพเดิมพื้นที่เป็นดิน ก่อนหน้านี้มีการขอหินผู้ไปลงแล้ว ๑ ชั้น  
ถูกต้องหรือไม่ครับ แล้วก็ยังจะร้องขอหินคลุกไปลงอีก ซึ่งสภาฯ และ อบต.หนองโสน ได้  
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหินคลุกลูกรังเป็นชุดๆ ตามงบประมาณที่สภาฯ อนุมัติไปเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการขอเพิ่มในลักษณะนี้ จะต้องถามเจ้าหน้าที่ข้าราชการอีกครั้งหนึ่ง  
ว่าสามารถดำเนินการให้ได้หรือไม่ ผมไม่อยากจะล้วงลึกอะไรมาก หลายนๆ ท่านคงจะ  
มองอะไรออกนะครับ ผมขอผ่าน และขอรับเอาไว้พิจารณาครับ

- ต่อไปเรื่องฝาดะแกรงของหมู่ที่ ๒ ล่าสุดผมพยายามหาช่างมาทำ ไม่ได้นั่งนอนใจครับ  
มีช่างรับทำหลายเจ้าครับ ทั้งช่างอ้อม, ช่างตุ้ม แต่พอไปถามก็หายเงียบไป บังเอิญวันนี้ไป  
แวะกินข้าว พบช่างอ้อม ผมก็ถามไปว่าตกลงจะมาทำให้หรือไม่ เขาบอกว่าหลังจะทำให้  
แน่นอนครับ แต่มั่นติดงานหลวงพอได้อยู่ ๔-๕ วัน เข้าใจนะครับ เป็นที่รับทราบที่ผมได้  
คุยแล้ว ช่างก็รับปากแล้ว สำหรับเรื่องเหล็กที่ท่านอดิศักดิ์ท่านพูด เขาก็เปลี่ยนให้ใหม่หมด  
ครับ เพราะเหล็กเก่ามันบาง เขาจะทำตามรูปแบบของเขา

- เรื่องการขุดลอกรางระบายน้ำหมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ขอรับไว้พิจารณาครับ แนว

ทางการแก้ไขความเดือนร้อนจากภัยแล้งของประชาชนตามที่อดีตกำนันเสนอมานี้ เราจะมาหารือกันว่าถ้าเราดำเนินการในลักษณะตามที่ท่านกำนันแนะนำมาได้หรือไม่ ตามข้อเท็จจริง แล้วเราจะช่วยกันทุกๆ อย่างครับ แม้แต่เรื่องคัทเอาที่ไฟทาง มีอะไรก็ให้นำเสนอกันเข้ามาครับ แล้วเราจะดำเนินการให้ บางครั้งอาจจะล่าช้าบ้าง หรือถ้าสามารถตัดสินใจได้เลย ดำเนินการได้เลยมันก็จะเร็ว แต่ถ้ามันติดขัดด้วยระบบราชการก็ต้องล่าช้า ซึ่งจริงๆ แล้วผมก็มีปัญหากับเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนกันครับ อย่างเช่นบางเรื่องเราเดินหน้าทำงาน แต่เขาอ้างกฎระเบียบจนงานมันไปไม่ได้ ให้ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ ขณะนี้เราเองก็มีปัญหากันเองภายใน แต่สิ่งไหนที่คณะผู้บริหารทำได้ สมาชิกฯทุกท่านเสนอเข้ามาเลยครับ จะพยายามผลักดันให้ถึงที่สุดครับ ขอบคุนครับ

นายสุพจน์ แก้วสว่าง - โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่สภาฯ อนุมัติไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว ตามที่เข้าใจกัน ประธานสภา อบต. คือ การจ่ายขาดเงินสะสมจะมีอายุงาน ๑ ปี หลังจากนั้นจะต้องนำเข้าสภาฯ และขอ

อนุมัติกันใหม่ ผมจำได้ว่าท่านขอให้ผมเอาเข้าวาระ ตอนนั้นมีขอมมาแค่ ๒ หมู่บ้าน แล้วท่านมาลี้บอกว่าจะไม่ได้ ท่านเลยเสนอขอเพิ่มไปอีก ซึ่งตามระเบียบมันต้องรอ ๕ วัน ผมจึงไม่เอาเข้าวาระเพราะมันไม่ทัน หลังจากนั้นมาขอตอนเดือนเมษายน ผมก็เอาเข้าวาระหมดทุกตัวที่ต้องการ ทุกวันนี้เราไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เนื่องจากผู้รับจ้างบ้าง จากเจ้าหน้าที่บ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่เอง ผมขออนุญาตแจ้งกองช่างครับ พนักงานขับรถแบคโฮเขาบอกว่าโครงการขุดลอกของตำบลเราทุกตัวมีปัญหาหมดเลย ในระเบียบของกรมฯ ช่างผู้ควบคุมงานฯ ต้องไปอยู่หน้างานทุกวัน ถ้าท่านถามว่าผมรู้ได้อย่างไร ผมเองก็มีที่ปรึกษาที่ทำงานด้านนี้โดยตรง สำหรับการทำงานโครงการนั้น ถ้าหากงานเกิดปัญหา ผู้รับจ้างก็ต้องถามจากช่างผู้ควบคุมงานฯว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่ถ้าท่านไม่ออกไปควบคุมงานฯ ผู้รับจ้างก็ทำงานต่อไม่ถูก ในทางกลับกัน ถ้าท่านไปควบคุมงานฯเองทุกวัน ก็ไม่ต้องแก้ไขเพราะความผิดพลาดมันจะไม่มี ท่านสามารถชี้ได้ว่าตรงไหนผ่าน/ไม่ผ่าน เช่น ถนน คสล.หลังฟาร์มหมู ผมชี้รถผ่านไปจะเห็นเลยครับว่าสีปูนมันคนละสีกัน แล้วสุดท้ายก็แก้ไขด้วยการยาแนวรอยแตก ซึ่ง คสล.เดิมมันแตกอยู่ พอท่านไปเททับมันก็ต้องแตกอีกตามรอยเดิม ผมเคยคุยกับท่านสกุลพงศ์ ถ้าท่านจำได้ ซึ่งท่านเป็นกรรมการตรวจรับฯ เส้นนั้นมันต้องรื้อทำใหม่ทั้งหมดครับ เพราะฉะนั้น ถ้าช่างผู้ควบคุมงานฯ ไปดูทุกชั้นตอนเองตั้งแต่แรกอาจไม่ต้องรื้อก็ได้ครับ เช่น การผสมปูน เหล็กไวเมท เหล็กจ้อยท์ อะไรก็แล้วแต่ ผมก็ไม่มีความรู้ในด้านนี้ แต่มีคนเขาแนะนำมา เพราะงานมันออกมาแบบนี้ ทำให้งานโครงการของเราไม่เจริญรุดหน้าไปสักเท่าไร จากเดิมที่มันพัฒนาไปอยู่แนวหน้าๆ แล้ว แต่ขณะนี้กลับชะลออยู่กับที่ เข้าใจผู้บริหารนะครับ บางครั้งมันติดระเบียบของกระทรวงฯ กรม ฯลฯ พอเจ้าหน้าที่เขาแย้งมา ผู้บริหารก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ต้องมาถึงสภาฯ ต้องขอมติกันใหม่อยู่ดี

- มีท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

- ผอ.กองช่างครับ ผมอยากให้ท่านชี้แจงว่างานของท่านมันสะดุดอะไร ติดตรงไหน เพราะวันก่อนท่านรองสมานบอกว่าจะคุยกันให้จริงจัง ท่านจำได้นะครับที่ผมบอก มันเป็นเรื่องเดิมๆ ผมก็เข้าใจ มันมีปัญหาติดที่กองช่างตลอด

- ถ้าไม่มี ต่อไปเชิญ ผอ.กองคลัง ครับ



นายสุพจน์ แก้วสว่าง - มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ขณะนี้เวลา ๑๑.๐๔ น. ถ้าไม่มีผมจะปิดประชุมครับ  
ประธานสภา อบต. - การประชุมในวันนี้ได้ผ่านไประบถ้วนทั้ง ๔ วาระ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร โดยท่าน  
นายกวินัย, ท่านรองจิตติ เมืองสมบัติ และท่านรองสมาน เกิดสา ส่วนราชการ ได้แก่  
คุณหม่อใจแก้ว ศิลปศร ผอ.รพ.สต., ท่านสายพิรุณ อัฐนาค ผอ.รร.วัดสิงห์,  
ท่านสุนิสา ใจปราสัย หัวหน้าสำนักปลัด, ผอ.กองช่าง, กองคลัง และกองการศึกษา,  
ท่านนักวิเคราะห์ และนักพัฒนาชุมชน ที่สำคัญ ต้องขอขอบคุณคณะองค์ประชุม  
ทุกท่าน ถ้าท่านไม่ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติ การจ่ายขาดก็ไม่เกิดขึ้น ต้องขอขอบคุณ  
มติดี ๆ จากท่าน สุดท้ายต้องขอบคุณท่านเลขาสภาฯ ท่านปลัดนาฏ วงศ์ทองดี ขณะนี้  
เวลา ๑๑.๑๑ น. ขออนุญาตปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๑๑ น.

(ลงชื่อ) นานู วงศ์ทองดี ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นานานู วงศ์ทองดี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) สุพจน์ แก้วสว่าง ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
(นายสุพจน์ แก้วสว่าง)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) สุชาดา ขวัญเย็น  
(นางสุชาดา ขวัญเย็น)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) ประไพ ผลประโยชน์  
(นางสาวประไพ ผลประโยชน์)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(ลงชื่อ) สมบัติ ภัคดีโสภณ  
(นางสาวสมบัติ ภัคดีโสภณ)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ